

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 งบกำไรขาดทุนรวมและงบกำไรขาดทุนเฉพาะบริษัท งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปี ของบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าว จากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติตามตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงิน โดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะบริษัท และกระแสเงินสดรวม และกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปี ของบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

โดยมิได้เป็นการรายงานอย่างมีเงื่อนไข ข้าพเจ้าให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน 4 และ 15 ในการจัดทำงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ใหม่ ให้เป็นการใช้วิธีราคาทุนเดิมโดยส่วนเกินทุนที่เคยตีราคาใหม่จะถูกเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน แต่ไม่ได้ถูกนำมารวมในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ปรับปรุงย้อนหลังงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกันได้ โดยมีผลกระทบต่องบกำไรขาดทุนรวม และงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการเพิ่มขึ้น จำนวน 0.24 ล้านบาท และมีผลกระทบต่องบดุลรวม และงบดุลเฉพาะกิจการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลง จำนวน 97.10 ล้านบาท ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ ลดลง 112.84 ล้านบาท โดยการปรับปรุงดังกล่าวมีผลทำให้กำไรสะสมต้นปี 2552 เพิ่มขึ้น 15.50 ล้านบาท ซึ่งข้าพเจ้าได้ตรวจสอบรายการปรับปรุงที่เกี่ยวข้องและพบว่ารายการปรับปรุงดังกล่าวเหมาะสมและได้นำไปปรับปรุงงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษัทตามควรแล้ว

บริษัท เอส.เค.แอกเคาน์เต้นท์ เซอร์วิสเซส จำกัด

(นายอำพล จานงศ์วัฒน์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554